

Số: /BDT-CSDT
V/v báo cáo tham luận tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh các tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Thuận, Quảng Trị, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước;
- Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là *Chương trình*); trên cơ sở kết quả nội dung làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 22/3/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ đồng chủ trì Hội thảo nêu trên tại tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 19/4/2023. Để chuẩn bị nội dung cho Hội thảo này; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi trân trọng kính đề nghị Quý cơ quan báo cáo tham luận chia sẻ kinh nghiệm, cách thức tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình (theo các chủ đề gợi ý kèm theo); những khó khăn vướng mắc (ngoài những khó khăn, vướng mắc đã được nêu trong Công điện số 71/CD-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và đã được các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, trả lời) và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình.

Báo cáo tham luận của Quý cơ quan đề nghị gửi về Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi **trước ngày 07/4/2023** (đề nghị gửi file mềm qua địa chỉ email: dungquat.minhthu@gmail.com) để tổng hợp. Thông tin chi tiết xin liên hệ bà

Trần Thị Minh Thư, Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc, điện thoại: 0918 018 464.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm có báo cáo tham luận đề Hội thảo đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Điều phối 1719, UBND (để b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn

GỢI Ý CHỦ ĐỀ BÁO CÁO THAM LUẬN

Tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

(kèm theo Công văn số /BDT-CSĐT ngày /3/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Chủ đề tham luận	Ghi chú
1	Kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án 1: Hỗ trợ Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện.	
2	Kinh nghiệm, cách thức tổ chức thực hiện Nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện.	
3	Kinh nghiệm, cách thức tổ chức thực hiện Nội dung Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện.	
4	Kinh nghiệm trong việc thực hiện Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo cơ chế đặc thù; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện.	
5	Kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; tiếng dân tộc thiểu số; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện.	
6	Kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện.	
7	Kinh nghiệm trong việc thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện.	
8	Kinh nghiệm trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện.	
9	Kinh nghiệm trong thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp thực hiện.	

10	Giải pháp trong việc thực hiện chính sách và tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.	
11	Kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	
12	Kinh nghiệm trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	
13	Kinh nghiệm trong việc huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025	
14	Kinh nghiệm trong việc chuyển đổi số và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình	
15	Giải pháp, phát huy vai trò của chính sách tín dụng trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	
16	Kinh nghiệm trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương trong thực hiện chính sách dân tộc	

Ghi chú: Các đơn vị có thể chọn chủ đề nêu trên hoặc một chủ đề khác là thế mạnh của đơn vị mình để báo cáo tham luận, chia sẻ tại Hội thảo.